

SCG

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

SET: ทรัพย์ากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

<http://www.sahacogen.com>

ธุรกิจหลัก

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์-ศรีราชา
และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง อย่างทันก่วงที่ต่อสถานการณ์ COVID-19 (Emergency Response)

ในช่วงต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทแต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะทำงานติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทุกพื้นที่ทำงานของบริษัททันทีเมื่อภาครัฐประกาศอย่างเป็นทางการ และมีการติดตามสถานการณ์ ประกาศต่างๆ จากภาครัฐ เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ละฉบับ หรือประกาศของแต่ละจังหวัดที่พนักงานอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเพียงพอ



บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานโดยแจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ให้พนักงานและบุคคลในครอบครัวอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้งาน ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามสอบถามสุขภาพพนักงาน จัดทำแบบประเมินโอกาสและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบความผิดปกติได้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทได้ประเมินสถานการณ์ในด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาทุกสัปดาห์

การบริหารจัดการ ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท (Crisis Management)

คณะทำงาน BCM ผู้จัดการฝ่าย/ส่วนและผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมติดตามผลและประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ ต่อมาเมื่อสถานการณ์ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการและประกาศให้พนักงานทุกระดับทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียม

ทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานระหว่างที่ใช้มาตรการ Work From Home เช่น สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้าน จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานครบถ้วนทั้ง Hardware และ Software

นอกจากนี้ บริษัทได้ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก เช่น ประกาศงดการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการทุกแห่งของบริษัท สำหรับการปฏิบัติงานที่ยังต้องมีการพบปะโดยตรง (Face to Face) หรือสัมผัสกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์ บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในพื้นที่จุดต่าง ๆ

บริษัทสื่อสารถึงพนักงานในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพนักงานตามนโยบาย “ถึงตัวอยู่ไกล แต่ความห่วงใยไม่เคยห่าง” มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้อำนวยการสถานการณ์ COVID-19 และหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมติดตามการสื่อสารภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19 (Impact Mitigation)

บริษัทมีการดูแลบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

พนักงาน: นอกเหนือจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการตรวจโรคกรณีพบพนักงานต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 และบริษัทยังมีมาตรการพักชำระหนี้ตามการร้องขอของพนักงานเป็นรายกรณี นอกจากนี้บริษัทได้ปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างจาก 5% เป็น 1% ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 และลดจำนวนหักเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นเวลา 3 เดือน

ผู้ถือหุ้น: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้จัดระยะห่างของที่นั่งและมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ชุมชนและสังคม: บริษัทช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันทุกพื้นที่ทำงานที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการของบริษัท มีการมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มให้พนักงาน และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท เป็นต้น

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 (Business Recovery)

บริษัทมีการประเมินผลการติดตามการออกคำสั่งและประกาศในแต่ละพื้นที่จังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการในระยะคืนสภาพแต่ละพื้นที่ไม่พร้อมกันตามความเสี่ยงของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ลำพูน ลำปาง ชลบุรี และกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบริษัทจึงประกาศมาตรการผ่อนคลายเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน จำนวน 2 ฉบับ

นอกจากนี้ คณะทำงานจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจได้กำหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณี COVID-19 ไว้รองรับการดำเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มาตรการป้องกันการติดเชื้อ 2) มาตรการจัดการกรณีพบว่าพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีการติดเชื้อ COVID-19 3) การลดผลกระทบและการจัดการหลังพบการติดเชื้อ เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้